

**THÔNG BÁO**  
**Nội dung công tác tháng 10/2017**  
**(Từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2017)**

<b>T T</b>	<b>Nội dung công tác</b>	<b>Phòng thực hiện</b>	<b>Phòng phối hợp</b>
1	Chuẩn bị số liệu và thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện, thị xã, thành phố.	QLNS	
2	Kiểm tra: tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách thành phố Quy Nhơn tháng 9/2017, tiền thu sử dụng đất các huyện đối với các khu đất tái định cư mà ngân sách tỉnh đầu tư.	QLNS	
3	Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư theo văn bản chỉ đạo của Trung ương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh nội dung trình HĐND tỉnh vào cuối năm và triển khai dự thảo các tờ trình, nghị quyết về các nội dung thuộc trách nhiệm của phòng QLNS.	QLNS	
4	Chủ trì, phối hợp với phòng Tin học và Thống kê kiểm tra nhập số liệu trên hệ thống Tabmis của các phòng TC-KH huyện, thị xã, thành phố.	QLNS	TH và TK
5	Cung cấp số liệu cho Đoàn Kiểm toán Khu vực III về kiểm toán ngân sách năm 2016 kịp thời (trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các phòng phải báo cáo Lãnh đạo Sở kịp thời để có giải trình, xử lý phù hợp).	QLNS	TCHCSN, TCDT, QLG và CS
6	Chuẩn bị số liệu thảo luận dự toán thu-chi NSNN năm 2018 của các đơn vị dự toán khối tỉnh; tổng hợp ý kiến góp ý tham gia 05 dự thảo để hoàn thiện trình UBND tỉnh thông qua.	TCHCSN	QLNS
7	Phối hợp: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trong công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được UBND tỉnh thống nhất; Sở Công thương thẩm định hồ sơ bàn giao lưới điện REII cho Công ty Điện lực.	TCDN	
8	Phối hợp: phòng QLNS, Sở Công thương xử lý vướng mắc trong lập hồ sơ bàn giao lưới điện RE II mở rộng tại 21 xã cho ngành điện quản lý; phòng TCHCSN thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt	TCDN	QLNS và TCHCSN

	danh mục.		
9	Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để lấy ý kiến sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh; thông quan HĐND tỉnh thẩm định giá đất dự án (tạm tính) Khu Du lịch sinh thái Đầm Thị Nại.	QLG và CS	
10	Họp Hội đồng liên ngành đề xuất hướng xử lý vi phạm hành chính sau khi có kết quả thanh tra thuế của Công ty Cổ phần Du lịch Hàm Hồ báo cáo UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền các văn bản pháp luật về giá.	QLG và CS	
11	Chủ trì, phối hợp: Sở Xây dựng để Thông báo Bảng giá VLXD tháng 10/2017.	QLG và CS	
12	Phối hợp với Văn phòng Sở tiếp tục triển khai sử dụng Văn phòng điện tử liên thông về gửi văn bản điện tử ký số thay gửi văn bản giấy; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm một cửa về chia sẻ dữ liệu về dịch vụ lưu trú cho Sở Du lịch và dữ liệu quản lý kê khai giá cho Thanh tra Sở.	Tin học và Thống kê	Các phòng thuộc Sở
13	Phối hợp các phòng thuộc Sở rà soát dịch vụ công để đăng ký dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên.	Tin học và Thống kê	Các phòng thuộc Sở
14	Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các huyện thị xã, thành phố lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành đã gửi hồ sơ tại phòng.	TCĐT	
15	Tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ Tướng Chính phủ đối với các huyện còn tồn đọng công trình chưa quyết toán để báo cáo UBND tỉnh; triển khai Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.	TCĐT	QLNS
16	Công bố Kết luận thanh tra nguồn cấp bù thủy lợi phí tại thị xã An Nhơn; thanh tra Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; lập kế hoạch thanh tra năm 2018.	Thanh tra	
17	Tổng hợp, báo cáo tình hình kiểm tra giá quý 3/2017.	Thanh tra	QLG và CS
18	Báo cáo: công tác tuyên truyền biên giới đất liền, hải đảo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế tự chủ; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác	Văn phòng	

	theo dõi tình hình pháp luật năm 2017 (gửi Sở Tư pháp).		
19	Đăng ký chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn năm 2018; triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan.	Văn phòng	Các phòng thuộc Sở

Ngoài các nội dung trên, các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của lãnh đạo Sở./Tr

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu VT, VP.Tr



**Lê Hoàng Nghi**

